



## สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์

วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2553

### ผู้ส่งออกข้าวอีसानลด 16% ผลกระทบ"ภัยแล้ง-น้ำท่วม"

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สมาคมได้เดินทางไปสำรวจผลผลิตข้าวนาปีฤดูกาลผลิต 2553/2554 ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่ 25-27 พ.ย. 2553 พบว่า ผลผลิตข้าวมีแนวโน้มลดลง โดยสมาคมได้ประสานกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อประเมินผลผลิตข้าวนาปีในปี นี้ ซึ่งข้อมูลที่ได้พบว่า มีพื้นที่เพาะปลูก 41 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 2.2% มีพื้นที่เสียหาย 860,443 ไร่ เพิ่มขึ้น 11.54% ผลผลิตข้าวที่คาดว่าจะได้ 14.3 ล้านตัน ลดลง 16.9 % แบ่งเป็นข้าวเจ้า 9.3 ล้านตัน ลดลง 13.1 % ข้าวเหนียว 5 ล้านตัน ลดลง 23.1 %

นายสิทธิพร บางแก้ว พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ปีนี้ผลผลิตข้าวนาปีจังหวัดอุบลราชธานี ลดลง 1.85% เพราะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทำให้ชาวนาต้องปลูกข้าวซ้ำหลายครั้ง และต่อมาประสบปัญหา น้ำท่วม ซึ่งส่งผลให้มีพื้นที่ปลูกเสียหายประมาณ 100,000 ไร่ และเมื่อเริ่มเก็บเกี่ยวพบว่า มีโรคไหม้คอรวง โดยส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวในพื้นที่เสียหายอีก 400,000-500,000 ไร่ ซึ่งผลผลิตข้าวที่ได้เป็นข้าวหอมมะลิ 73% และข้าวเหนียว 27%

นายบุญเฮียง รุ่งรัชกานนท์ ผู้ประกอบการโรงสีจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ผลผลิตข้าวในปี นี้ของภาคอีसानตอนใต้บางจังหวัดลดลง และบางจังหวัดเพิ่มขึ้น โดยผลผลิตข้าวในจังหวัดศรีสะเกษคาดว่าจะถึง 1.5 ล้านตัน ข้าวเปลือก และจังหวัดอุบลราชธานีอาจจะลดลงไม่มากนัก ส่วนผลผลิตของจังหวัดในพื้นที่อีसानตอนเหนือและกลาง เช่น กาบสมิธ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม คาดว่าจะมีผลผลิต และราคาข้าวรับซื้อจะปรับราคาสูงขึ้นมาก ซึ่งราคาข้าวเปลือกหอมมะลิความชื้น 16-17% อาจสูงถึงตันละ 14,500 บาท เพื่อป้องกันไม่ถูกโรงสีจากภาคกลางมาแย่งซื้อข้าวในพื้นที่ไปหมด

แหล่งข่าวจากโรงสี กล่าวว่า ผลผลิตข้าวที่ลดลงในช่วงนี้ ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิของโรงสีในพื้นที่ภาคอีसानปรับสูงขึ้นตันละ 500 บาท โดยข้าวเกี่ยวสดที่มีความชื้นสูงรับซื้อที่ราคาตันละ 11,000-12,000 บาท ขณะที่ข้าวแห้งความชื้น 15% ซึ่อยู่ที่ 14,000-14,500 บาทต่อตันขึ้นไป ส่วนข้าวเปลือกเหนียวรับซื้อที่ตันละ 14,000-15,000 บาท สูงกว่าปีก่อนที่ซื้อราคาตันละ 8,500-9,500 บาท

นายกิน่า เศรษฐพัฒน์ชัย ประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ปีนี้การประกอบธุรกิจของโรงสีภาคอีसानมีความลำบาก เพราะมีโรงสีข้าวจากภาคกลางที่ถูกน้ำท่วม ได้ส่งรถมาเกี่ยวและรับซื้อข้าวในหลายจังหวัดของภาคอีसान ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณข้าวที่ขายให้กับโรงสีภาคกลางไม่ต่ำกว่า 50% เนื่องจากข้าวมีความชื้น และโรงสีในภาคอีसान มีเครื่องอบลดความชื้นไม่มาก

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

### ราคาหอมมะลิพุ่ง 1.1 พันดอลลาร์/ตัน

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยถึงราคาข้าวหอมมะลิส่งออกว่า ปัจจุบันอยู่ที่ตันละ 1,100 ดอลลาร์ ถือว่าสูงเกินไป โดยผลผลิตยังมีคุณภาพดี แต่มีต้นทุนการผลิตสูง หากชาวนานำระบบการจัดการคุณภาพด้านการผลิตทางการเกษตรหรือจีเอพีมาใช้ ช่วยให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น และต้นทุน

การผลิตลดลง โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2553 ไทยส่งออกข้าวหอม 1.82 ล้านตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 14.1% ขณะที่ปี 2552 ส่งออกรวม 2.6 ล้านตัน

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ อุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การส่งออกข้าวหอมในปี 2554 อาจมีปริมาณลดลง แต่ราคาจะไม่ลด เพราะการบริโภคในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น เป็นผลจากการที่คนไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น จึงเปลี่ยนมาบริโภคข้าวหอมแทนข้าวขาว แต่ผลผลิตที่มีจำกัด และการบริโภคในประเทศที่สูงขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกลดลงต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่แล้ว ราคาข้าวหอมส่งออกอยู่ที่ตันละ 960 ดอลลาร์ แต่ปัจจุบันเพิ่มเป็น 1,100 ดอลลาร์ เพราะเงินบาทแข็งค่า ขณะที่เงินเวียดนามอ่อนค่า ส่งผลให้ข้าวเวียดนามถูกกว่า 20%

"ราคาข้าวหอมไทยสูงที่สุดในโลก จึงขายได้น้อยลง ขณะที่ข้าวหอมกัมพูชา ตันละ 800 ดอลลาร์ เวียดนาม ตันละ 650 ดอลลาร์ และคุณภาพข้าวหอมไทยยังลดลง ทั้งความหอมและความเงา ทำให้ผู้นำเข้าซื้อข้าวที่ราคาถูกกว่า" ร.ต.ท.เจริญ กล่าว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

## พาณิชย์ตั้งเป้าปี 54 ส่งออกข้าว 9.5 ล้านตัน

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าส่งออกข้าวในปี 2554 ที่ระดับ 8.5-9 ล้านตัน เพิ่มจากปีนี้ที่คาดว่าจะส่งออกได้ตามเป้าหมายที่ระดับ 8.5 ล้านตัน

"ปัญหาทุกภัยที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่ จะไม่ส่งผลกระทบต่อส่งออกข้าวของไทย เนื่องจากสามารถปลูกทดแทนได้" นางพรทิวากล่าวในโอกาสเปิดการสัมมนา "ข้าวไทยปี 2554 จะไปทางไหน" เมื่อวันที่ 24 พ.ย.

รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ทิศทางราคาข้าวในปีหน้า คาดว่าจะทรงตัวในระดับสูง แต่จะมีความผันผวนมาก ซึ่งยุทธศาสตร์หลักที่กระทรวงพาณิชย์ใช้ในการดูแลเสถียรภาพราคาข้าวคือเน้นการแข่งขันในเชิงคุณภาพ มากกว่าปริมาณ เนื่องจากต้นทุนการผลิตของไทยสูงกว่าคู่แข่ง จึงต้องทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพข้าวของไทยเพื่อรักษาแชมป์ในการเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพของโลก รวมถึงการสร้างความร่วมมือประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้สนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวในภูมิภาคเนื่องจากไทยมีความเชี่ยวชาญทางด้านการตลาด ซึ่งจะช่วยในการแก้ปัญหาการขายข้าวตัดราคาตัวเองได้

ด้านนางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สถานการณ์ข้าวในปีหน้ายังมี ความผันผวน โดยเฉพาะด้านราคาข้าว เนื่องจากปัจจัยของค่าเงินบาท ภาวะเศรษฐกิจโลก และนโยบายการแทรกแซงของรัฐบาล รวมถึงคู่แข่งที่สำคัญอย่างเวียดนามและอินเดีย อย่างไรก็ตามคาดว่าราคาข้าวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีต่อไปถึงต้นปีหน้า ยังมีแนวโน้มราคาที่ดี และปริมาณการซื้อขายยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่วนคู่แข่งสำคัญของไทยไม่มีข้าวจะส่งออก

ขณะนี้ไทยสามารถส่งออกข้าวไปได้แล้วกว่า 7 ล้านตัน ซึ่งในช่วงที่เหลือของปีนี้ คาดว่าจะสามารถส่งออกได้ตามเป้าหมายที่ 8.5 ล้านตัน โดยคาดว่าปริมาณการค้าข้าวของโลกในปีหน้าจะอยู่ที่ 30 ล้านตัน ซึ่งปีหน้าว่าไทยน่าจะส่งออกข้าวได้ 9 ล้านตัน หรือคิดเป็นมูลค่าการส่งออกกว่า 1.8 - 2 แสนล้านบาท

นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ความกังวลเกี่ยวกับสต็อกข้าวรัฐที่เดิมมีอยู่ 5.6 ล้านตัน ขณะนี้เชื่อว่ามีเหลืออยู่จริงไม่เกิน 2 ล้านตันข้าวสาร ทำให้ปัจจัยสต็อกรัฐจะไม่ทำให้ราคาข้าวตกต่ำแน่นอน และเชื่อว่าการส่งออกจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

## ผู้ส่งออกแนะเพิ่มมูลค่าการตลาดข้าวไทย-ตั้ง Rice Board คมนโยบาย

นายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์ เทรด จำกัด ในฐานะผู้ส่งออกรายใหญ่ กล่าวว่า ข้าวไทยในปีหน้าจะยังสามารถแข่งขันได้ แต่ต้องเน้นการสร้างมูลค่าตลาดให้มากขึ้น

สร้างแบรนด์ใหม่ สร้างช่องทางการขายให้มีประสิทธิภาพ รัฐบาลเองก็ควรมีส่วนสนับสนุนด้วย พร้อมเสนอว่า ควรมี Rice Board ที่เป็นคณะกรรมการของเอกชน เพื่อจะได้กำหนดนโยบาย หรือการตลาด

ทั้งนี้ คาดว่าราคาข้าวหอมมะลิปี 54 จะอยู่ที่ระดับ 1,100-1,200 เหรียญ/ตัน จากปัจจุบัน 1,040-1,050 เหรียญ/ตัน ส่วนข้าวขาวคาดว่าราคาจะอยู่ที่ราว 500 เหรียญ/ตัน อย่างไรก็ตาม ต้องดูปัจจัยอื่นประกอบด้วย อาทิ เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีดัชนีชีพพลาย

"ปีหน้าไม่สบายแต่ไม่ทุลักทุเล อุปทาน ปี 54 ไม่ขาดแคลนแต่จะใกล้เคียงกับอุปสงค์ ปีนี้ประมาณ 400 ล้านตัน ซึ่งแต่ละปีบวกเพิ่มขึ้นประมาณ 3-5%" นายสุเมธ กล่าว

นายสุเมธ กล่าวถึงผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมว่า คาดว่าผลผลิตข้าวนาปี 53/54 จะลดเหลือ 21.84 ล้านตัน ลดลง 1.1 ล้านตันจากที่คาดการณ์ผลผลิตที่จะออกใหม่ 22.94 ล้านตัน สำหรับในส่วนของซี.พี .ในปี 54 จะมุ่งเน้นเจาะตลาดแอฟริกามากขึ้น ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ 50% ของตลาดส่งออกข้าวทั่วโลก โดยแอฟริกาบริโภคข้าวปีละ 8-9 ล้านตัน

ด้าน น.ส.กอบสุข เขียมสุริย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ปัญหาเงินบาทแข็งค่าทำให้ข้าวไทยเสียเปรียบคู่แข่งสำคัญอย่างเวียดนาม โดยขณะนี้ราคาข้าวไทยแพงกว่าเวียดนามถึง 16-17% เนื่องจากตั้งแต่ต้นปีค่าเงินบาทแข็งค่า 10% ขณะที่เงินดองเวียดนามอ่อนค่าลง 6-7%

"ถ้าไทยมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้น เราก็อยากให้คู่แข่งเสียหายตาม อย่างเงินบาทแข็งก็อยากให้ค่าเงินเวียดนามแข็งด้วยเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างใกล้เคียงกัน แต่กลับเป็นว่า บาทแข็ง แต่เงินดองอ่อนเป็นไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกัน อันนี้อันตรายมากๆ ... เบื่อที่จะสู้รบปรบมือกับผู้ไม่รู้ ... คือ ชปท"

"คนที่แข่งค่าเหมือนกับเรา อย่างมาเลเซีย คือคนที่เป็นลูกค้า มันไม่ได้เกิดประโยชน์ สู้ทำให้ค่าเงินของเราแข่งขันกับคู่แข่ง กับสินค้าชนิดเดียวกันถึงจะเกิดประโยชน์มากกว่า" น.ส.กอบสุข กล่าว

ขณะที่นายชาญชัย รัชชานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าว กล่าวว่า ไทยเสียเปรียบด้านการแข่งขันในอาเซียน โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน อย่างเวียดนามที่ค่าเงินอ่อนกว่า ขณะที่กัมพูชาที่ได้เปรียบเราเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษี EU ที่เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้เราเสียเปรียบ

"เรื่องต้นทุนไม่น่ากลัว แต่เราเก่งกว่าเวียดนาม คือ เวียดนามปลูกข้าว 50 ไร่ ใช้แรงงาน 4 คน ขณะที่ไทยใช้แค่ 2 คน ถ้าเราได้ขายข้าวได้ตันละ 1 หมื่นบาท เงินจะหลุดออกไปนอกประเทศไม่เกิน 2 พันบาทส่วนใหญ่เป็นค่าปุ๋ย ค่ายาปราบศัตรูพืช น้ำมัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต" นายชาญชัย กล่าว

นายชาญชัย กล่าวถึงโครงการประกันราคาว่า เป็นโครงการที่ดี มาถูกทางถูกต้อง ไม่บิดเบือนตลาด แต่ยังไม่ครบถ้วน เพราะถือเป็นการขึ้นราคาให้กับต่างประเทศอย่างหนึ่ง อย่างกรณีรัฐบาลประกันราคาไว้ที่ 10,000 บาท แต่ราคาในตลาดตกเหลือ 7,000 บาท ต้องชดเชย 3,000 บาท ซึ่งทำให้ต่างประเทศรู้และมาซื้อในช่วงราคาตก เป็นการกดตันราคาทำให้ขายลำบาก

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## ชายแดนสกัดข้าวเขมรเข้าไทย

นายชัช กิตินภดล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ในเขตพื้นที่ อ.อรัญประเทศ อ.โคกสูง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว พบว่ามีพ่อค้าหลายรายลักลอบนำข้าวเปลือกจากประเทศกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยวันละ 1,500 ตัน ทั้งนี้การนำข้าวเปลือกกัมพูชาเข้ามานั้นส่วนใหญ่จะใช้รถกระบะ 4 ล้อ รถอู่เต็นขนาดใหญ่ และรถยนต์บรรทุกพ่วง บรรทุกข้าวเปลือกจากบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชาเข้ามายังลานรับซื้อข้าวเปลือก ซึ่งขณะนี้มีลานรับซื้อข้าวเปลือกขนาดใหญ่ในเขต อ.อรัญประเทศ จำนวน 6 ลาน เขต อ.โคกสูงจำนวน 5 ลาน และเขต อ.ตาพระยา จำนวน 10 ลานด้วยกัน



สำหรับราคาข้าวเปลือกในฝั่งกัมพูชาจะอยู่ที่ตันละ 8,000 ถึง 9,000 บาท ซึ่งจะแตกต่างจากราคาข้าวเปลือกของไทยมาก เพราะราคาข้าวเปลือกไทยจะอยู่ที่ตันละ 13,000 ถึง 14,000 บาท จึงเป็นเหตุทำให้ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ชายแดนของ จ.สระแก้ว เข้าไปกว้านซื้อข้าวเปลือกถึงในฝั่งประเทศกัมพูชา แล้วว่าจ้างเกษตรกรไทยนำรถเข้าไปขนถึงในฝั่งกัมพูชา และที่สำคัญเมื่อข้าวเปลือกกัมพูชามาถึงลานรับซื้อข้าวเปลือกฝั่งประเทศไทย ผู้ประกอบการจะนำไปผสมกับข้าวเปลือกไทย ก็จะกลายเป็นข้าวเปลือกที่รับซื้อจากชวาณาไทย โดยไม่สามารถตรวจสอบได้ และเมื่อนำไปส่งให้กับไซโลหรือโรงสีก็จะขายได้ในราคาข้าวไทยคือตันละ 13,000 ถึง 14,000 บาท ตามที่รัฐบาลประกาศประกันราคาข้าวเปลือกไว้

ด้วยเหตุนี้ทางจังหวัดจึงมีนโยบายห้ามนำเข้าข้าวเปลือกจากประเทศกัมพูชาอย่างเด็ดขาด เพราะจะทำให้มีผลกระทบต่อราคาข้าวเปลือกของชวาณาไทยในพื้นที่ จ.สระแก้ว และ จ.ใกล้เคียง เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ชวาณาไทยใน จ.สระแก้ว กำลังเก็บเกี่ยวข้าวและนำข้าวที่เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วไปจำหน่ายให้ผู้ค้า ซึ่งทางรัฐบาลได้ประกาศประกันราคาข้าวเปลือกหอมจังหวัดไว้ที่ตันละ 13,000 บาท ข้าวหอมปทุมราคาตันละ 14,000 บาท การสั่งห้ามนำเข้าข้าวเปลือกกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยครั้งนี้ ได้ประสานกับ กองกำลังบูรพาให้ทำการตรวจสอบผู้ที่ทำกรลักลอบนำข้าวเปลือกกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยอย่างเข้มงวด

สำหรับผู้ประกอบการที่นำข้าวเปลือกกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยนั้นแยกเป็น 3 พื้นที่ด้วยกัน ประกอบด้วย ในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ จะมีผู้นำหมู่บ้านซึ่งเปิดลานรับซื้อข้าวเปลือกอยู่ในเขต ต.บ้านใหม่หนองไทร และเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศจำนวน 3 ลาน ในเขต อ.โคกสูง จะมีนายทุน ร่วมมือกับนักการเมืองท้องถิ่นใน อ.โคกสูง เปิดลานรับซื้อข้าวเปลือกขนาดใหญ่อยู่ใน ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ นอกจากนี้ยังมีตำรวจชั้นประทวน ยศนายดาบตำรวจ ประจำ สภ.โคกสูง เปิดลานรับซื้อข้าวเปลือกขนาดใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ อ.ตาพระยา และ อ.โคกสูง จำนวนหลายลานด้วยกัน โดยใช้ความเป็นเจ้าหน้าที่ลักลอบนำเข้าข้าวเปลือก

นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ จ.สระแก้ว กล่าวว่า การนำข้าวเปลือกจากประเทศกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยทางด้านชายแดน จ.สระแก้ว สามารถนำเข้าได้เฉพาะผ่านจุดผ่อนปรนชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งจุดผ่อนปรนชั่วคราวตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชาด้าน จ.สระแก้วมีอยู่จำนวน 3 จุด คือจุดผ่อนปรนบ้านเขาหิน อ.คลองหาด จุดผ่อนปรนบ้านหนองปรือ อ.อรัญประเทศ และจุดผ่อนปรนบ้านบึงตะกวน อ.ตาพระยา ส่วนข้าวเปลือกกัมพูชาที่นำเข้ามานอกเหนือจากจุดผ่อนปรนทั้ง 3 จุด ถือว่าเป็นการลักลอบเพราะไม่ผ่านพิธีการของด่านศุลกากรอรัญประเทศ ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. จนถึงปัจจุบันนี้ เจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกุมการลักลอบนำข้าวเปลือกเข้ามาในประเทศไทยทางด้านชายแดน อ.โคกสูง และอ.ตาพระยา ได้จำนวนกว่า 10 คดีแล้ว ซึ่งการเข้าไปจับกุมผู้กระทำผิดนั้นไม่สามารถทำได้ง่ายนักเพราะขบวนการลักลอบนำข้าวเปลือกกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยจะลักลอบกันในเวลากลางคืน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) คาดว่าในปีนี้จะส่งออกข้าวจำนวน 6.657 ล้านตัน ลดลง 2.9% จากจำนวน 6.853 ล้านตัน จากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามการส่งออกในปีนี้ก็ยิ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่ส่งออกได้ 6.007 ล้านตัน

สาเหตุที่มีการปรับลดประมาณการส่งออก เพราะมีรายงานความเสียหายจากน้ำท่วมเมื่อช่วงวันที่ 14-21 พ.ย. ซึ่งทำให้พื้นที่เสียหายบางส่วน และข้าวในสต็อกเสียหายประมาณ 1,800 ตัน ประกอบกับรายงานการส่งออกข้าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (19 พ.ย.) ค่อยๆปรับลดลงเหลือ 105,000 ตัน จากช่วง 2 สัปดาห์ก่อนที่ส่งออก 145,000 และ 115,000 ตัน

ขณะที่ผู้ค้าข้าวในประเทศกล่าวว่า ในขณะนี้ เวียดนามขาดแคลนสต็อกข้าวที่จะทำสัญญาซื้อขายฉบับใหม่ แต่ยังคงมีข้าวเพียงพอสำหรับส่งมอบให้กับประเทศผู้ซื้อที่เป็นสมาชิกรัฐบาล เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอิรัก ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา อินโดนีเซียได้ซื้อข้าวจากเวียดนามรวม 550,000 ตัน และได้จัดหาเพิ่มอีก 200,000 ตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## กัมพูชา

บริษัทพัฒนาอุตสาหกรรม และการเกษตร Takmoa ของกัมพูชา และบริษัท Thai Thinh ของเวียดนาม ได้ลงนามทำสัญญามูลค่า 22.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ร่วมปลูกข้าวในพื้นที่ 0.125 ล้านไร่ เพื่อการส่งออกในอีก 2 ปีข้างหน้า โดยบริษัท Thai Thinh จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการปลูกข้าวตลอดจนกระบวนการผลิตต่างๆ ในสองจังหวัดของกัมพูชา คือ Kompong Cham และ Kompong Svay ซึ่งทั้งสองประเทศจะร่วมกันพัฒนาระบบการส่งน้ำในพื้นที่ และสร้างโรงสีข้าวกำลังการผลิต 500 ตันต่อวันภายในเดือน มกราคม 2554

ทั้งนี้ นาย Lim Kimkhun ประธานบริษัทพัฒนาอุตสาหกรรม และการเกษตรของกัมพูชา กล่าวว่าทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือผลิตข้าว 2 รอบต่อปี โดยให้ได้ผลผลิตเฉลี่ย 1.12 ตันต่อไร่ และตั้งเป้าส่งออกข้าว 200,000 ตันภายในปี 2555 ซึ่งการทำสัญญาร่วมกันดังกล่าวนี้จะส่งผลให้เกิดการจ้างงานเกือบ 280,000 ราย

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินเดีย

ผอ.ของ FCI ระบุว่า รัฐบาลอาจจะยังไม่อนุญาตให้ส่งออกข้าวสารี และข้าวในระยะเวลายันใกล้นี้ เพราะต้องการที่จะสะสมสต็อกธัญพืชให้มีปริมาณมากๆ โดยได้กำหนดให้มีสต็อกพิเศษอีกประมาณ 15 ล้านตัน ซึ่งหากจะมีการอนุญาตให้ส่งออกก็จะต้องมีกฎหมายด้านความมั่นคงอาหาร Food security act ออกมาใช้ก่อน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## บังคลาเทศ

แหล่งข่าวระดับสูงระบุว่า รัฐบาลจะเจรจาซื้อข้าวจากเวียดนามจำนวน 300,000-500,000 ตัน โดยคาดว่าจะมีการเดินทางเยือนเวียดนามในเดือนนี้

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ที่ผ่านมา รัฐบาลบังคลาเทศได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวหนึ่ง (Procurement of 30,000 MT (+5%) Non-Basmati Parboiled Rice) จำนวน 30,000 ตัน โดยกำหนดปิดรับข้อเสนอในวันที่ 13 ธ.ค. ศกนี้ ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 23 พ.ย. ที่ผ่านมา รัฐบาลบังคลาเทศได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวขาว (White Rice (Atap)) จำนวน 50,000 ตัน โดยกำหนดปิดรับข้อเสนอในวันที่ 6 ธ.ค. ศกนี้ด้วย

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินโดนีเซีย

สื่อท้องถิ่นอินโดนีเซียรายงานว่าตัวแทนการค้า Bulog ของประเทศอินโดนีเซียได้จัดซื้อข้าวเพิ่มเติมปริมาณ 200,000 ตัน จากเวียดนาม แต่การจัดส่งจะขึ้นอยู่กับระดับสต็อกปลายปีของ Bulog

นักวิเคราะห์เชื่อว่าหากการที่อินโดนีเซียนำเข้าข้าวเพิ่มเติม จะทำให้ราคาข้าวของอาเซียนยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากสต็อกข้าวเวียดนามในช่วงนี้มีน้อย ประกอบกับปีนี้ไทยประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลก ประสบปัญหาภัยน้ำท่วมอย่างรุนแรงในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ในปี 2549 อินโดนีเซียนำเข้าข้าว ปริมาณ 1.3 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศไทย และเวียดนาม โดยผ่านตัวแทน Bulog ของภาครัฐที่มีหน้าที่ดูแลสต็อกอาหารให้มีเสถียรภาพ และ

ดำเนินงานทางการตลาด เช่น การขายข้าวเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น หรือรับซื้อข้าวจากเกษตรกรเมื่อราคาปรับตัวลดต่ำกว่าระดับปกติ เป็นต้น

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อิหร่าน

หน่วยงาน GTC ของรัฐบาลได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวขาว 5% จำนวน 30,000 ตัน กำหนดรับข้อเสนอถึงวันที่ 29 พ.ย. ที่ผ่านมา

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## เบนิิน

กระทรวงเกษตรของเบนิิน คาดว่าในปีนี้จะเก็บเกี่ยวข้าวได้ประมาณ 200,000 ตัน พร้อมทั้งวางแผนที่จะขายข้าวให้ประเทศไนจีเรียด้วย โดยคาดว่าจะขายประมาณ 160,000 ตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## FAO

องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) กล่าวว่า ผลผลิตข้าวทั่วโลกจะลดลง 6.5 ล้านเมตริกตันจากที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากพืชผลในภูมิภาคเอเชียได้รับความเสียหายจากภัยแล้งและอุทกภัย

โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) เผยว่า ผลผลิตข้าวเปลือกจะอยู่ที่ 697.9 ล้านตัน หรือ 465.4 ล้านตันในรูปของข้าวสาร ซึ่งน้อยกว่าระดับ 704.4 ล้านตันที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนมิถุนายน โดยครั้งนี้ถือเป็นการปรับลดคาดการณ์ผลผลิตข้าวทั่วโลกครั้งที่ 3 นับตั้งแต่เดือนเมษายน

เอฟเอโอปรับลดคาดการณ์ผลผลิตข้าวในจีนและอินเดียเพราะภัยแล้งและอุทกภัย ถึงกระนั้นผลผลิตข้าวทั่วโลกก็ยังคงอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ราคาส่งออกข้าวของไทยซึ่งเป็นมาตรฐานของเอเชีย ปรับตัวสูงขึ้น 20% จากระดับต่ำสุดของปีนี้ในเดือนกรกฎาคม เนื่องจากเกิดอุทกภัยในปากีสถาน ไทย และเวียดนาม ซึ่งเป็น 3 ประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก ขณะที่ผลผลิตในสหรัฐอเมริกาก็ลดลงเพราะสภาพอากาศที่ร้อนจัด

ดัชนีราคาข้าวของเอฟเอโอ ซึ่งครอบคลุมราคาส่งออกข้าวของ 16 ผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก ทะยาน 50 จุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน แตะที่ 260 จุดในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 1 ปี เนื่องจากราคาข้าวในไทยและเวียดนามปรับตัวสูงขึ้น

"ราคาส่งออกข้าวทั่วโลกจะได้รับอิทธิพลอย่างมากจากผลผลิตข้าวใหม่จากประเทศผู้ผลิตหลักบริเวณซีกโลกเหนือ" เอฟเอโอ กล่าว "ขณะเดียวกันนโยบายของรัฐบาลประเทศต่างๆ ยังคงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของราคา"

ส่วนทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐคาดการณ์ว่า ผลผลิตข้าวสารทั่วโลกจะอยู่ที่ 451.4 ล้านตัน หรือมีอุปทานส่วนขาด 1.1 ล้านตัน ซึ่งถือว่าเป็นภาวะขาดแคลนอุปทานครั้งแรกในรอบ 4 ปี

ที่มา [สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](http://สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ))